

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสะเปญ ทองสุขโข	ประธานสภาเทศบาล	สะเปญ ทองสุขโข
๒.	นายหนูพิน พลดอน	สมาชิกสภาเทศบาล	หนูพิน พลดอน
๓	นายบรรเลง ภูทัต	สมาชิกสภาเทศบาล	บรรเลง ภูทัต
๔	นายสมศักดิ์ ดวงภักดี	สมาชิกสภาเทศบาล	สมศักดิ์ ดวงภักดี
๕	นายมนตรี โพธิ์ทิพย์	สมาชิกสภาเทศบาล	มนตรี โพธิ์ทิพย์
๖	นางวันเพ็ญ แก่นท้าว	สมาชิกสภาเทศบาล	วันเพ็ญ แก่นท้าว
๗	นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
๘	นายชัยวัฒน์ เประกันยา	สมาชิกสภาเทศบาล	ชัยวัฒน์ เประกันยา
๙	นายเด็ด จันทะปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล	เด็ด จันทะปัญญา
๑๐	นายวันชัย หล้าคอม	สมาชิกสภาเทศบาล	วันชัย หล้าคอม
๑๑	นางจิตรา ศรีสร้างคอม	สมาชิกสภาเทศบาล	จิตรา ศรีสร้างคอม
๑๒	นายสมบัติ ศรีขยัน	สมาชิกสภาเทศบาล	สมบัติ ศรีขยัน

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายณัฐพงษ์ โพธิ์ทิพย์	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒	ณัฐพงษ์ โพธิ์ทิพย์
๒	นายอำนาจ ภูสุโขตร	สารวัตรกำนัน	อำนาจ ภูสุโขตร
๓	นายใหม่ สุทธิสนธิ์	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๓	ใหม่ สุทธิสนธิ์
๔	นายทองแดง โพธิ์ทิพย์	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๒	ทองแดง โพธิ์ทิพย์
๕	นางณัชชา สุระวิชัย	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๖	ณัชชา สุระวิชัย
๖	นายทองใบ ขานเกษตร	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐	ทองใบ ขานเกษตร
๗	นายจันทร หล้าคอม	ประชาคม ม.๗	จันทร หล้าคอม
๘	นายสมควร โพธิ์ทิพย์	ผอ.รร.น่าน้ำชุ่ม	สมควร โพธิ์ทิพย์
๙	นายสงบ ชาอามาตย์	ครู รร.บ้านดอนเต็อ	สงบ ชาอามาตย์
๑๐	นายสุระศักดิ์ ธีระสาร	ผอ.กองช่าง	สุระศักดิ์ ธีระสาร
๑๑	นางดรุณี บุญญะรัง	ครู รร.โคกโพธิ์วิทยา	ดรุณี บุญญะรัง
๑๒	นายจันทพงษ์ สมจิตต์	ประชาคม ม.๙	จันทพงษ์ สมจิตต์
๑๓	น.ส.จิรนนท์ ทองทัน	ผอ.กองคลัง	จิรนนท์ ทองทัน
๑๔	นายอุบล กิคอม	รองปลัดเทศบาล	อุบล กิคอม
๑๕	นางสาวจารุวรรณ เปรินทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	จารุวรรณ เปรินทร์
๑๖	นายสุระศักดิ์ ธีระสาร	ผอ.กองช่าง	สุระศักดิ์ ธีระสาร

๑๗	นางชนิดา สอนบุญมี	ปลัดเทศบาลบ้านโคก	ชนิดา สอนบุญมี
๑๘	นายปาน วันทอง	ผช.ผญบ.ม.๕	ปาน วันทอง
๑๙	นายบุญ มาร์รักษา	ปชค.ม.๘	บุญ มาร์รักษา
๒๐	นายบุญชัย ฝ่ายขาว	ผญบ. ม.๔	บุญชัย ฝ่ายขาว
๒๑	นายสมดี มูลละคร	ผช.ผญบ. ม.๑๐	สมดี มูลละคร
๒๒	นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์	นายกเทศมนตรี	ชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
๒๓	นางล้วน นาดอน	ประธานประชาคม ม.๒	ล้วน นาดอน
๒๔	น.ส.ปราณี ช่วยนา	จพง.ธุรการ	ปราณี ช่วยนา
๒๕	นายทองจันทร์ ฝ่ายขาว	ประชาคม ม.๓	ทองจันทร์ ฝ่ายขาว
๒๖	นายสมควร ยวดทอง	ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖	สมควร ยวดทอง
๒๗	นายมะลิ ยางสร้อย	ผช.ผญบ. ม.๙	มะลิ ยางสร้อย

- เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสะเปอู ทองสุขโข
ประธานสภา

กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ พร้อมรายงานจำนวนสมาชิก มาประชุม
จำนวน ๑๒ คน อ่านระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.สำหรับสมาชิกสภาเราก็ได้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่ง คสช. มากี่ใกล้จะครบปีแล้ว
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายสะเปอู ทองสุขโข
ประธานสภา

เชิญเลขานุการสภาเทศบาลดำเนินการสรุปรายงานการประชุมเชิญครับ

นายบรรเลง ภูทัต
เลขานุการสภา

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จึงขอ
สรุปรายงานการประชุม (รายละเอียดตามเอกสาร) ในการตรวจสอบรายงาน
การประชุมได้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
และได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

นายสะเปอู ทองสุขโข
ประธานสภา

ขอบคุณท่านเลขานุการสภา มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
หรือไม่ หากไม่มีข้อแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมาจะขอมติจาก
ที่ประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมากฎหมายก็ขอขอบคุณครับ

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จำนวน๑๑.....เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน-.....เสียง
- งดออกเสียง จำนวน๑.....เสียง

ระเบียบวาระที่๓

เรื่องรายงานเพื่อทราบ

๑. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

**นายสะเปงู ทองสุขโข
ประธานสภา**

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนครับ

**นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี**

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม
สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๔
ในส่วนขอรายละเอียดกระผมขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัดรายงานครับ

**นางสาวจรรุวรรณ เปรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด**

-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวจรรุวรรณ เปรินทร์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ก่อนที่ดิฉันจะ
อ่านรายละเอียดแผนพัฒนา ๔ ปี ดิฉันขอแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าต่อไปจะใช้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉบับที่ ๓ แทน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่
ใช้อยู่ปัจจุบันให้ที่ประชุมได้ทราบ ดังนี้

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี” โดยจะมีการรายงานผลการติดตามฯ ให้สภาท้องถิ่นรับทราบแค่ หนึ่งครั้งคือในช่วงเดือนธันวาคม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบค่ะ

วันนี้เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวที ประชาคม การประชุมกรรมการ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ ประชาชนในพื้นที่ก่อน นำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ดินจังหวัดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ค่ะ

-สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โครงการทั้งหมด ๒๐๔ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๙๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๒ (ซึ่งยังมีโครงการที่ยังก่อกำหนดผู้พัน ทั้งหมด๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๘) แยก ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้สรุปโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (รายละเอียดตามเอกสาร)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ					
	โครงการตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี	โครงการที่ ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	โครงการที่ ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ	โครงการที่ เบิกจ่าย	โครงการที่ ก่อหนี้ ผูกพัน	โครงการที่ ไม่มีการ เบิกจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณูปโภค	๖๐	๒๔	๓๖	๑๐	๑๔	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และ สวัสดิการ	๒๖	๒๓	๓	๑๕	-	๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการปกครองและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๒๕	๒๔	๑	๑๔	๒	๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑๓	๑๒	๑	๗	-	๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๔	๔	๓	-	๑
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ รายได้และการมีงานทำ	๗	๕	๒	-	-	๕
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา กีฬาและนันทนาการ	๖๖	๖๑	๕	๑๘	๓๑	๑๒
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๗	๕๑	๖	๓๒	๑๖	๓
รวม	๒๖๒	๒๐๔	๕๘	๙๙	๖๓	๔๒

ดิฉันจึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ ขอขอบคุณค่ะ

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ ที่ได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยในแผนพัฒนาตำบล สี่ปีหรือไม่สามารถสอบถามได้เพื่อให้ทางผู้บริหารได้ตอบข้อสงสัย

-ก่อนที่จะมีข้อซักถามผมขออนุญาตพักเบรก ๑๐ นาทีครับ

พักเบรก ๑๐ นาที

-เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมที่มีข้อสงสัยและยังไม่เข้าใจขอเชิญสอบถามไปที่ละยุทธศาสตร์ได้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปี ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขอเชิญครับ

นายหนูพิน พลดอน
รองประธานสภา

-ขอสอบถาม ข้อที่ ๘ ก่อสร้างถนน คสล สายบ้านแม่เพ็ง-บ้านผู้ช่วยหนูเตียง หมู่ที่ ๘ แยกเพ็ญสร้างคอม ผมได้ไปดูพื้นที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการครับไม่ทราบว่า จะดำเนินการในช่วงไหนครับ

-ขอสอบถามข้อที่ ๒๒ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมห้วยกุดกงรอบนอก นาน้ำ ชุ่ม ม.๘ อยากให้เร่งดำเนินการเพราะช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของประชาชนชนแล้วและเส้นนี้ก็เป็นเส้นนี้ใช้ลำเลียงผลผลิตเป็นประจำครับ

นายวันชัย หล้าคอม
สมาชิกสภา เขตที่ ๒

-ขอสอบถาม ข้อที่ ๕ ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ๓ จุด หมู่ที่ ๔ อยากให้ผู้บริหาร เร่งผู้ดำเนินการให้ด้วยครับ

นายบรรเลง ภูทัต
เลขานุการสภา

-ขอสอบถาม ข้อที่ ๑๐ ก่อสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ไม่ทราบว่าได้ผู้รับจ้างหรือยังครับ

-ขอสอบถาม ข้อที่ ๑๗ อุดหนุนไฟฟ้า ตอนนี้ก็ได้ดำเนินการอุดหนุนไปแล้วอยากให้ทางผู้บริหารติดตามให้เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา

ขอเชิญผู้บริหารตอบคำถามครับ

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี

-ตอบท่านหนูพิน พลดอน เนื่องจากโครงการที่ท่านได้สอบถามเป็นโครงการสอบราคา E-bidding เราไม่ได้ตกลงราคาเอง และไม่ได้สรรหาผู้รับจ้างเอง จึงเกิดปัญหาหลายอย่างเช่นเดียวกับที่บ้านดอนบากที่ผ่านมา ยกเลิกสัญญาไปหลายครั้ง ไม่ว่าจะหมู่บ้านไหน ดำเนินการไปแล้วก็ไม่แล้วเสร็จทางเทศบาลก็เร่งพอใกล้หมดสัญญา พอสัญญาหมดเราก็อ่านหนังสือยกเลิกสัญญา ทางผู้รับเหมาก็ทำหนังสือจะเข้าดำเนินการ มันก็จะเป็นไปแบบนี้ปรับแล้วปรับอีก และทางเราก็ได้ทำตามระเบียบเราไป ผมขอตอบภาพรวมทุกบ้านที่เจอปัญหาแบบนี้ครับ

-ในส่วนของไฟฟ้าเราก็ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้วให้แก่หน่วยงานไฟฟ้า นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่แก้ไขยาก แล้วแต่ทางไฟฟ้าจะเข้ามาดำเนินการให้ตอนไหน เราก็ได้ทำหนังสือเข้าไปแต่ก็เจียบเราก็พยายามติดตามเรื่องให้เร่งมาดำเนินการให้ครับ

นายสมควร โพธิ์ทิพย์
ผอ.รร.บ้านนาข้าวซุ่ม

สอบถาม ข้อที่ ๑ ,๓ ,๗ มึงบประมาณคงเหลืออยากเช่นโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (ชอยบ้าน ผอ.สมควร ช่วงที่ ๒)หมู่ที่ ๗ ผมดูแล้วมึงบประมาณคงเหลือ ๘,๐๐๐ บาท ผมคิดว่าถนนยังคงเหลืออยู่ และงบประมาณที่เหลือน่าจะดำเนินการต่อได้อีก ครับ

นายสงบ ชาอามาตย์
ครู รร.บ้านดอนเตือ

ผมขอเสริมในส่วนของข้อ ๑๗ อุดหนุนไฟฟ้า ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการอุดหนุนไปแล้ว ผมขอยกตัวอย่างในกรณีผม ต้องไปติดตามเองที่จังหวัด หากเราทวงถามไปทางหนังสือก็จะเป็นอย่างที่ท่านนายกได้กล่าวมา เรื่องก็จะเจียบไปไม่ออกมาดำเนินการให้ทันที ผมก็ไปติดตามด้วยตัวเองที่จังหวัดแล้วจังหวัดก็สั่งการให้ไฟฟ้าที่อำเภอเพ็ญเร่งออกดำเนินการทันทีผมจึงฝากให้ทางผู้บริหารได้ไปติดตามด้วยตัวเองครับจะได้รวดเร็ว

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี

-ตอบท่าน ผอ.สมควร โพธิ์ทิพย์ การดำเนินการในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการต้องมึงบประมาณคงเหลือ ยกตัวอย่าง โครงการที่มึงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีผู้รับจ้างเสนอราคามา ๙๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นก็มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาต่อรองราคาลดลงอีกได้เพื่อให้ใช้งบประมาณน้อยที่สุดและผู้รับจ้างมีกำไรเหลือน้อยที่สุด หากโครงการที่ต่ำกว่า ๕ แสน เป็นอำนาจของผู้บริหาร ในส่วนของโครงการที่ท่านได้สอบถามมาว่าเหลืองบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท ระยะเวลาที่กำหนดตามแบบแปลนเท่าเดิมแต่ผู้รับเหมาได้กำไรน้อยลง ๘,๐๐๐ บาท ครับ

-ในส่วนของคุณครูสงบ ชาอามาตย์ ที่ได้เสนอแนวทางมากระผมขอขอบคุณท่านผมจะดำเนินการตามท่านเสนอครับ

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ข้อที่ ๖ โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน ม. ๒ ไปติดตั้งพร้อมวางท่อเมน หมู่ที่ ๖ ผมเห็นกันเงินไว้ ผมอยากสอบถามว่าผู้รับจ้างหรือยัง
-ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.๔ และม.๙ อยากฝากบริหารว่าให้เก็บงานให้สวยงาม ผมไม่ทราบว่ามันอยู่ในสัญญาหรือไม่
-โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมก่อสร้างกำแพงปากท่อ ถนนสายดอนเตือ – วัดปากองกุล เมื่อไหร่จะได้รับการเยียวยาครับ

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี

-บ้านโนนสังวาลัย ม.๖ เพิ่งจะผ่านหน้าฝนมา และกำลังเข้าสู่หน้าแล้ง ผมอยากฝากผู้ทรงเกียรติให้ไปติดตามบันทึกประชาคม สถานที่ที่จะย้าย ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้รับบันทึกประชาคม ผมจะได้ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงต่อสภาท้องถิ่นครับ
-ร่องระบายน้ำและเก็บงานไม่สวยงามผมไม่ทราบว่าได้กำหนดในสัญญาจ้างหรือไม่ ต้องขอคู่อีกที และได้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว ต่อไปทำสัญญาต้องลงรายละเอียดในสัญญาด้วยในการเก็บงาน ผมขอให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นางชนิตา สอนบุญมี
ปลัดเทศบาล

ในส่วนของสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะต้องมีอยู่แล้วหากเป็นวางระบายน้ำเดินท่อตามหมู่บ้าน มีหลายโครงการเราได้แจ้งมาให้มาทำความเข้าใจเพิ่มเติม

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา

ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ ๒ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามขอเชิญครับ

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

ข้อที่ ๓๘ โครงการชุมชนลูกเสือชาวบ้าน เห็นตั้งงบประมาณไว้ไม่ทราบว่าปีนี้จะดำเนินการหรือไม่

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี

ในการตั้งงบประมาณเราตั้งไว้ให้ครบทุกยุทธศาสตร์ในส่วนของกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านเราตั้งไว้เพื่อรองรับ การสั่งการมาจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคถึงจะดำเนินการได้ เช่นเดียวกันกับโครงการเลือกตั้งเราต้องมียกงบประมาณสำรองไว้เพื่อเตรียมความพร้อมครับ

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา

ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ ๓ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามขอเชิญครับ

นายสมควร โพธิ์ทิพย์
ผอ.รร.บ้านนาน้ำชุม

-โครงการข้อที่ ๕๕ เป็นโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว การอบรมวินัยจราจรในส่วนองงบประมาณที่ตั้งไว้ในสื่อการอบรม ที่ไปติดไว้ในโรงเรียน เป็นวัสดุที่ไม่แข็งแรงอยากให้ทำให้คงทนแข็งแรงถาวร ในสื่อที่ไปติดตั้งไว้ หากงบประมาณมันน้อยจะเพิ่มเป็น ๕๐,๐๐๐ บาท ได้หรือไม่

-โครงการข้อที่ ๕๖ โครงการให้ความรู้รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเยาวชนประชาชนตำบลบ้านโคก ผมอยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันจะแก้ไขปัญหายังไงไม่ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลเรา ไม่อยากให้โดนผู้ถือกฎหมายมาจับไปผมเห็นใจลูกศิษย์ทุกคนไม่อยากให้โดนจับ

นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี

-ผมคิดว่าปัญหาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ เราจะทำอย่างไรให้เขตพื้นที่เราไม่ยาเสพติดน้อยที่สุดหากจะให้ไม่มีเลยคงเป็นไปได้ยาก เพราะปัญหาเราแก้ได้แค่ที่ปลายเหตุ ทุกส่วนต้องร่วมกันตั้งแต่ครอบครัว โรงเรียน ครับ

-ส่วนสื่อวัสดุการอบรม ไม่ถาวร คงเป็นเรื่องของสื่อวัสดุอบรม เช่น กระดาษ ปากกา ฯลฯ เราไม่ได้กำหนดว่าจะทำเป็นป้ายให้ถาวร หากจะทำป้ายถาวรต้องเป็นงบประมาณหนึ่งซึ่งต้องผ่านมติประชุมสภาเพราะเป็นครุภัณฑ์ ผมขอให้ปลัดชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นางชนิตา สอนบุญมี
ปลัดเทศบาล

การตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการแต่ละกิจกรรมมันยากมากหากจะตั้งโครงการให้สูงขึ้นทันที เราต้องตั้งงบประมาณให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาหากและค่อยๆเพิ่มงบประมาณขึ้นไปเรื่อยๆ

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา

ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ ๔ -๖ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามขอเชิญครับหากไม่มีผ่านครับต่อไปยุทธศาสตร์ที่ ๗ ขอเชิญครับ

นายสงบ ชากามาตย์
ครู รร.บ้านดอนเต็อ

ข้อที่ ๑๑๑-๑๑๓ โครงการอุดหนุนโรงเรียน ไม่ทราบว่าให้ทางโรงเรียนเขียนโครงการเข้ามาเลยหรือไม่หรืออย่างไร

- นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
- เราประสานให้โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง เขียนโครงการเข้ามาว่าจะดำเนินการในช่วง
ไหนก็ทำหนังสือเข้ามาตามโครงการของท่าน แต่หากมีโครงการที่ท่านต้องรายงาน
ผลการดำเนินการที่ขอรับเงินอุดหนุนที่ผ่านมาก่อน
- นายสมควร โพธิ์ทิพย์
ผอ.รร.บ้านนาน้ำขุ่ม
- ปีที่แล้วเราไม่ได้รับการอุดหนุนไม่ทราบว่าจะให้ทางโรงเรียนดำเนินการรายงานแบบ
ไหน
- นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์
นายกเทศมนตรี
- ผมได้กล่าวเบื้องต้นไปแล้วว่า หากมี ให้รายงานครับ หากไม่มีก็ไม่ต้องรายงานครับ
ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
- นางชนิตา สอนบุญมี
ปลัดเทศบาล
- ขอชี้แจงในการขอรับเงินอุดหนุนคือให้ทางเรียนทำโครงการเข้ามาใหม่อย่าให้เสนอ
เข้ามาก่อนทำแผนพัฒนาฯ จะได้ดูว่าเขียนโครงการถูกต้องหรือไม่ในส่วนของ
งบประมาณหากอุดหนุนส่วนราชการต้องมีงบประมาณของหน่วยงานนั้นตั้งไว้ด้วยแล้ว
จะขอรับอุดหนุนจากเทศบาลเท่าไรขาดเหลือเท่าไร เพื่อจะได้บรรจุเข้าไว้ในแผนฯ
และในปีต่อไปต้องรายงานผลการดำเนินโครงการเดิมก่อนจะขอรับอุดหนุนโครงการ
ใหม่ หากมีเงินเหลือให้ส่งเงินคืนด้วย
- นายสงบ ขาอามาตย์
ครู รร.บ้านดอนเต็อ
- ๑.สรุปคือให้ทางโรงเรียนเสนอโครงการเข้ามาก่อนทำแผน
๒.โครงการที่ขอเข้ามาต้องงบประมาณของหน่วยงาน
- นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา
- ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ ๘ ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามขอเชิญครับหากไม่มีแล้วผม
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีที่ได้แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทางสภาท้องถิ่น
ได้รับทราบ
- มติที่ประชุม
- รับทราบ
- นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา
- ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ ผมขอพักรับประทานอาหารกลางวันขอเชิญทุกท่าน
ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันครับ

พักรับประทานอาหาร ตั้งแต่เวลา ๑๒.๑๕ น. - ๑๓.๑๕ น.

-เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๒

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภาฯ

ในวาระนี้ เป็นการพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๒ นั้น ในการนี้ขอเชิญ
เจ้าหน้าที่ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสมัยประชุมสภา ขอเรียนเชิญครับ

นางสาวจรรวรณ์ เปรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาล กำหนด สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่งให้มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน”

การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้ประธานสภาเทศบาลนำ ปรีกษาในที่ประชุมสามัญสมัยแรกว่าควรจะมีแต่เมื่อใดในปีนั้นกับให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีต่อไป และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรีกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้โดยอนุโลม

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสะเปญ ทองสุขโข
ประธานสภา

สมาชิกท่านใดเสนอกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเชิญครับ

นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์
สมาชิกสภา เขตที่ ๑

เรียน ประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

๑. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

- สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

นายสะเปญ ทองสุข
ประธานสภาฯ

ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง ๒ ท่าน

นายเต็ด จันทะปัญญา
สมาชิกสภา เขต ๒

ผมขอรับรองคนที่ ๑ ครับ

คุณมนตรี โพธิ์ทิพย์
สมาชิกสภา เขต ๑

ผมขอรับรองคนที่ ๒ ครับ

นายสะเปญ ทองสุข
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอกำหนดเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

- มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จำนวน๑๑.....เสียง
- ไม่รับรอง จำนวน-.....เสียง
- งตออกเสียง จำนวน๑.....เสียง

สรุปการกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

- สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

พักเบรก ๕ นาที
-เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
นายสะเปญ ทองสุขโข ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดต้องการนำเสนอเรื่องอะไรบ้างในวาระอื่น ๆ หรือไม่ ครับขอเชิญครับ
นายวันชัย หล้าคอม สมาชิกสภา เขตที่ ๒	บล็อกคอนเวิร์ดมีความสูงมากผมอยากให้มีราวกันไว้เพื่อป้องกันการตกและไม่ให้เกิด อันตรายครับ
นายมนตรี โพธิ์ทิพย์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑	พอจะมีหินลูกรังให้หรือไม่ครับจะเอาไปถมกลบไหล่ทางถนนคอนกรีตครับ
นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี	-บล็อกคอนเวิร์ดที่ท่านวันชัย หล้าคอม ว่ามันสูงอยากให้มีราวกันกันตกไว้เพื่อป้องกัน อันตรายตามแบบแปลนมันเป็นแบบแปลนมาตรฐานหากจะเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการ แก้ไขเพิ่มราวเพื่อป้องกันอันตราย ต้องดูความเตือร่อนพื้น้องประชาชน หากจะเพิ่ม จะเพิ่มอย่างไรต้องขอไปสำรวจและศึกษาก่อนครับ -ในส่วนของถนนที่ท่านมนตรี โพธิ์ทิพย์ได้ขอหินลูกรังเพื่อกลบไหล่ถนน ผมยอมรับท่าน นายอำเภอท่านนี้มากที่ท่านได้ให้งบประมาณมาก่อสร้างถนนคอนกรีต เป็นจำนวน หลายเส้นที่ตำบลบ้านโคกใต้ ในส่วนของหินหากปริมาณไม่เยอะเราจะขอผู้รับเหมาก ตักดินไปเทให้ แต่คงใช้แรงงานชาวบ้านช่วยกันนะครับ สัก ๒ คันรถส้ม ผมรับปากครับ เดี๋ยวจะดำเนินการให้ครับ
นายบรรเลง ภูทัต เลขานุการสภา	ฝากถนนเส้นบ้ายาวที่ดำเนินการเสร็จไปแล้วผ่านการตรวจรับงานหรือยัง ได้มีการเอา ลูกรังลงแต่ไม่มีการบดอัด ตอนนีบลูกรังฟูขึ้นทำให้การขับขี่รถยากเกรงว่าจะก่อให้เกิด อันตราย
นายประสิทธิ์ ธรรมฤทธิ์ สมาชิกสภา เขตที่ ๑	โครงการทั้งหมดในแผนและดำเนินการไปแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะ ๗๐ % ก็ถือว่าดี ฝากขอบคุณทางผู้บริหารด้วยครับ
นายชัยสิทธิ์ ประสิทธิ์ นายกเทศมนตรี	-ในส่วนของถนนลูกรังเส้นบ้ายาวต้องไปดูขอบข่ายงานว่ามีการกำหนดให้บดอัดหรือไม่ หรือเป็นปรับเกลี่ยครับ หากงบประมาณน้อยผมคิดว่าคงจะเป็นแค่การปรับเกลี่ย หาก เป็นการปรับเกลี่ยทางผู้รับจ้างคงไม่มีการบดอัด โครงการนี้ยังไม่ได้มีการตรวจรับครับ
นายสะเปญ ทองสุขโข ประธานสภาฯ	มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่หากไม่มีแล้วเราก็ได้ดำเนินการประชุมครบ ระเบียบวาระแล้ว สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ทางผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เสียสละ เวลามาประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดการประชุม

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายบรรเลง ภูทัต)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

ลงชื่อ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสะเปญ ทองสุขโข)
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ตรวจรายงานการประชุมเทศบาลตำบลบ้านโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชัยวัฒน์ เประกันยา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตที่ ๑

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางวันเพ็ญ แก่นท้าว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตที่ ๑

ลงชื่อ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ ดวงภักดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก เขตที่ ๑